

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕

ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ ชั้น ๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โปรแกรม Webex คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

### เรื่องที่ ๑ การรับทราบการแจ้งที่ประชุมของประธานกรรมการ กปน.

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กปน. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ประธานกรรมการ กปน. ได้มีประเด็นแจ้งที่ประชุมทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๕.๒/ว๙๐๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้คณะกรรมการ กปน. กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินงาน ดังนี้

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี และเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว รวมถึงเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๒) ให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และพิจารณาวางแผนงานและแผนการเงินให้กระจายตัวในแต่ละไตรมาส เพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในไตรมาสสุดท้าย และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการโครงการและการเบิกจ่ายงบลงทุน

๓) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับกระบวนการในการพิจารณาหรือดำเนินการในส่วนที่มีผลกระทบต่อการทำงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจดำเนินงานและลงทุนได้ตามแผน เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่งของความล่าช้าในการลงทุนจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว

๔) กำหนดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อ ๑ เป็นตัวชี้วัดผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี ๒๕๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙๕ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

๕) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่มีโครงการลงทุนตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป จัดทำมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้หน่วยงานดังกล่าวกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการและเวลาเปิดให้บริการที่ชัดเจน และการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ขอให้พิจารณาทยอยเปิดให้บริการในส่วนที่มีความพร้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดให้บริการแก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานได้ก่อน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขอให้ กปน. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ สคร. แจ้ง โดยควรดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ สคร. และลงนามในสัญญาให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เรื่องที่ ๒** การรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน. ในการประชุมดังนี้

**การประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕**

**๑. เรื่อง การขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา**

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนเมษายน ๒๕๖๖ (๗ เดือน) โดยจะใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม จำนวน ๑,๙๓๓.๐๕ ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเริ่มใช้สิทธิ์แก่ผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ ก่อนเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ให้ถือว่ามาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือนที่จะเริ่มให้สิทธิ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลังเสนอ

**สาระสำคัญ**

การขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาฯ มีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินงาน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนเมษายน ๒๕๖๖ (๗ เดือน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเริ่มใช้สิทธิ์แก่ผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ ก่อนเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ให้มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือนที่จะเริ่มให้สิทธิ์

**...๒. ค่าน้ำประปา**

๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน (๑ ครัวเรือนใช้ได้เพียง ๑ สิทธิ์)

๒) วิธีดำเนินการ : สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน ๑๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน ๑๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๑๕ บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน ๑๐๐ บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน ๑๐๐ บาท ด้วยตนเอง แต่หากผู้มีบัตรฯ มีการใช้น้ำประปาเกิน ๓๑๕ บาท ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

๓) งบประมาณ : ขอรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน ๑๔๗ ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้มีบัตรฯ ต้องนำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาไปชำระที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาสวนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยทุกสิ้นเดือน

การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาค จะส่งบันทึกรายชื่อผู้มีบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปายกเว้นวงเงินที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนฯ มาจ่ายคืนผ่านบัตรฯ ในช่องกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money) ให้แก่ผู้มีบัตรฯ ต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการพระราชรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบให้นำเรื่องการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาฯ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยการขยายระยะเวลา มาตรการบรรเทาฯ จะสามารถบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ให้กับผู้มีบัตรฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

**๒. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)**

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๕ ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

๑. นายจำเริญ โปธิยอด รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมธนารักษ์

๒. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๓. นางวรรณช ภู่อิม ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๔. นายเอต วิบูลย์เจริญ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ (เศรษฐกิจทรงคุณวุฒิ) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๕. นายชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

**มติที่ประชุม** รับทราบ